

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (มติย่อ)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้ผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ ราย เข้าร่วมประชุม

เมื่อถึงเวลาการประชุม นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานขอขอบคุณและชื่นชมการต้อนรับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ และขอบคุณทีมงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ รับทราบการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ วาระ สรุปผลดังนี้

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๑	ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู	อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ เมื่อวันที่ถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๑ ราย	ออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๒	ขอความเห็นชอบการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง	เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง รายงานนางสาวนรกมล กองสุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากเดิมรับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท เป็นให้ได้รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท	ออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
๓	ขออนุมัติการส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลายทาง	<p>๑. อนุมัติส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลายทาง จำนวน ๑๔๘ ราย</p> <p>๒. อนุมัติหลักการการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษระหว่างปีและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ พิจารณาส่งคำร้องขอ ย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางได้</p>	ได้ดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๙ เขต

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๔	ขออนุมัติการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ข้าราชการและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน เขต พื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ และ อนุมัติ เป็น หลัก ก าร ให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ในฐานะ อนุกรรมการและเลขานุการ ลงนาม ในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒	ออกประกาศแต่งตั้ง และแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๕	ขออนุมัติการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ กลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ และ อนุมัติ เป็น หลัก ก าร ให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ในฐานะ อนุกรรมการและเลขานุการ ลงนามในประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒	ออกประกาศแต่งตั้ง และแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๖	ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ	อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๓ ราย ตั้งแต่วันที่มิถุนายนปี๒๕๖๓	ออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๗	ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ	อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ราย นายไกรลาส แก้วทอง ตั้งแต่วันที่มิถุนายนปี๒๕๖๓	ออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๘	ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม ศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๙	ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)	อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๑ ด้านความรู้ ความสามารถ ของคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ รายนายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถาน ศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป	ดำเนินการจัดส่ง ก.ค.ศ.แล้ว
๑๐	ขอความเห็นชอบกำหนดปฏิทิน ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖	เห็นชอบปฏิทินดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ๑๗ ก.พ. ๖๖ ครั้งที่ ๒ ๒๔ มี.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๓ ๒๕ เม.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๔ ๒๕ พ.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๕ ๒๓ มิ.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๖ ๒๕ ก.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๗ ๒๕ ส.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๘ ๒๕ ก.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๙ ๒๕ ต.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๑๐ ๒๔ พ.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๑๑ ๒๕ ธ.ค. ๖๖ ทั้งนี้ นอกเหนือจาก กำหนดการดังกล่าว หากมีข้อราชการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน จะนัดเป็นคราว ๆ ไป	หมายเหตุ รับทราบร่วมกันในที่ประชุม

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๑๑	ขอความเห็นชอบการรายงานผลการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง	เห็นชอบการพิจารณาผลการดำเนินการทางวินัย	ออกคำสั่งลงโทษ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

**๓.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)**

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รับทราบกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) เพื่อใช้ในการดำเนินการ ดังนี้

วัน เดือน ปี	การปฏิบัติ
ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	สพป.นศ.๒ จัดส่งบัญชีจัดสรรวงเงินให้สถานศึกษา
ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖	ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖	สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖	นำเสนอการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนถึง สพป.นศ.๒
ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	สพป.นศ.๒ ตรวจสอบรายละเอียดและเสนอคณะกรรมการระดับ สพป.นศ.๒
ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	สพป.นศ.๒ จัดทำบัญชีและประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	นำเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือน
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งครูสังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ เมื่อวันที่ถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๒ ราย คือ

ที่	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน/อำเภอ	วันที่บรรจุและแต่งตั้ง	เงินเดือนปัจจุบัน	วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู	เงินเดือนหลังแต่งตั้ง
๑	นางสาวศุภาวรรณ เทพรักษ์	โรงเรียนบ้านคอกช้าง/ทุ่งสง	๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	๑๘,๐๑๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๘,๐๑๐
๒	นางสาวกัลยาณี ทองรอด	โรงเรียนบ้านหนองใหญ่/ทุ่งใหญ่	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๗,๗๘๐	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๗,๗๘๐

เรื่องที่ ๔.๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เห็นชอบให้โอนนางสาววิลาวัลย์ กำเนิดไทย ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านโคกวัด โอนไปรับราชการในตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๒๐๘๖๕๐๐๗๙๒ โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง สำนักงานการศึกษา สังกัดสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๔.๓

เรื่อง ขออนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ รายงานนางสาวทิพวรรณ บุญอ่อน ครู โรงเรียนวัดกะโสม ตั้งแต่วันที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	ตำแหน่ง เลขที่	รับเงินเดือน	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา	วันที่ส่ง ผลงาน
๑	นางสาวทิพวรรณ บุญอ่อน	ครู	๕๐๘๘	คศ.๑ ๒๗,๒๖๐	วัดกะโสม	สังคมศึกษา	๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๔.๔

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวสารินี บำรุงภักดิ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาตาเสา มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๔.๕

เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา	รวม วัน/เดือน/ปี ถึงปัจจุบัน	ภาระงานที่ สอนต่อ สัปดาห์	สาขาวิชา/ชื่อผลงาน เรื่อง	วันที่ยื่น คำขอ
๑	นายวิรัช ศรีสวัสดิ์	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	วัดจันดี	๒ ปี - เดือน ๑๔ วัน	๑๔ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ปฏิบัติงาน บริหารเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดจันดี	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒	นายอาทิตย์ สาเหล็ก	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	บ้านวังยวน	๒ ปี - เดือน ๒๐ วัน	๑๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ปฏิบัติงาน บริหารเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมหลัก ๔ ประการของ นักเรียนโรงเรียน บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓	น.ส.มะลิสา ชิตรัตน์	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	บ้านเกาะขวัญ	๒ ปี - เดือน ๒๐ วัน	๒๐ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ปฏิบัติงาน บริหารเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการพัฒนา คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียน บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา	รวม วัน/เดือน/ปี ถึงปัจจุบัน	ภาระงานที่ สอนต่อ สัปดาห์	สาขาวิชา/ชื่อผลงาน เรื่อง	วันที่ยื่น คำขอ
๔	นายสัญญา คงแก้ว	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	ราชประชานุ เคราะห์ ๖	๒ ปี - เดือน ๒๐ วัน	๒๐ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ปฏิบัติงาน บริหารเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๕	น.ส.ปิยธิดา เรืองฤทธิ์	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	วัดสามัคคีนุ กุล	๒ ปี - เดือน ๒๑ วัน	๑๐ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ปฏิบัติงาน บริหารเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนวัด สามัคคีนุกุล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖	นายภาวิน มีภูธารักษ์	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	บ้านทุ่งกรวด	๒ ปี - เดือน ๒๘ วัน	๑๔ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ปฏิบัติงาน บริหารเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทาง วิชาการโรงเรียน บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๔.๖

เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ ๑)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา	รวม วัน/เดือน/ปี ถึงปัจจุบัน	ภาระงานที่ สอนต่อ สัปดาห์	สาขาวิชา/ชื่อผลงาน เรื่อง	วันที่ยื่น คำขอ
๑	นายปถม แก้วสิน	ผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ ผู้อำนวยการ ชำนาญการ	วัดทุ่งสำน	๒ ปี - เดือน ๒๘ วัน	๕ ชั่วโมง/ สัปดาห์ บริหาร จัดการศึกษาใน สถานศึกษาเต็ม เวลา	รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริมการ อ่านโรงเรียนวัด ทุ่งสำน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒	นางพัรยา ชินวงศ์	ผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ ผู้อำนวยการ ชำนาญการ	บ้านคลองกุย	๒ ปี - เดือน ๒๘ วัน	๕ ชั่วโมง/ สัปดาห์ บริหารจัดการ การศึกษาใน สถานศึกษา เต็มเวลา	รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริม ความมีวินัยใน ตนเองด้านความ รับผิดชอบ ประหยัด และออมของ นักเรียน โรงเรียน บ้านคลองกุย ปี การศึกษา ๒๕๖๔	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓	นายเอกประทุม มาศบำรุง	ผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ ผู้อำนวยการ ชำนาญการ	บ้านควนประ	๒ ปี - เดือน ๑๗ วัน	๕ ชั่วโมง/ สัปดาห์ บริหารจัดการ การศึกษาใน สถานศึกษา เต็มเวลา	รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ โรงเรียน บ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๔.๗

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติผลการประเมิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และความเห็น
ของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	ตำแหน่ง เลขที่	รับเงินเดือน		สถานศึกษา	สาขาวิชา	วันที่ส่งผลงาน
๑	นางพัชรินทร์ แผนทอง	ผอ.ร.ร./ ผอ.ชำนาญ การพิเศษ	๕๑๑๘	คศ.๓	๔๓,๘๙๐	บ้านวังยวน	บริหาร สถานศึกษา	๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
๒	นางสาวดาวิน รักชุมพล	ผอ.ร.ร./ ผอ.ชำนาญ การพิเศษ	๕๕๓๑	คศ.๓	๕๑,๙๕๐	วัดเขาโร	บริหาร สถานศึกษา	๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๔.๘

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติผลการประเมิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ ๑ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป
จำนวน ๑ ราย คือ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	ตำแหน่ง เลขที่	รับเงินเดือน		สถานศึกษา	สาขาวิชา	วันที่ส่งผลงาน
๑	นางกมลทิพย์ สินยัง	ศึกษานิเทศก์/ ศึกษานิเทศก์/ ชำนาญการ	๑๐๑	คศ.๒	๓๔,๔๙๐	สพป.นศ.๒	นิเทศ การศึกษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ผ่านการพัฒนา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕)

เรื่องที่ ๔.๙

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อนุมัติการแต่งตั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เลื่อนเป็น วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	ตำแหน่ง เลขที่	รับ เงินเดือน อันดับ/ ขั้น (บาท)	สาขาวิชา	วันที่ ก.ค.ศ. รับผลงาน
๑	นางบำเพ็ญ หนูกลับ	ศึกษานิเทศก์/ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ	๑๐๙ (๐๐๙๗๔๗๕)	คศ.๓/ ๕๗,๖๓๐	สายงานนิเทศ การศึกษา	๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๔.๑๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เห็นชอบดังนี้

๑. กลุ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูสายงานการสอน

๑.๑ กลุ่มที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ จัดสรรอัตราร้อยละ ๒.๙๘ และกันไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบริหารจัดการร้อยละ ๐.๐๒ ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๒ กลุ่มที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ - คศ.๕ จัดสรรอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนรวมที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. กลุ่มรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดสรรให้ร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนรวมของข้าราชการแต่ละประเภทที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. จัดสรรวงเงินที่กันไว้ร้อยละ ๐.๐๒ ดังนี้

๓.๑ จัดสรรให้โรงเรียนที่มีวงเงินเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมไม่ถึงร้อยละ ๒.๙๐ ของฐานคำนวณ ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินร้อยละ ๐.๐๒

๓.๒ พิจารณาจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากำลังร้อยละ ๓๐ ของวงเงิน ร้อยละ ๐.๐๒

๔. จัดสรรเงินคงเหลือจากโรงเรียนและเงินคงเหลือจากกลุ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากผลงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒

๕. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มตำแหน่งและระดับผลการประเมินให้เป็นไปดังนี้

๕.๑ กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูสายงานการสอนทุกตำแหน่ง และอันดับให้สถานศึกษาประกาศกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามระดับผลการประเมิน

๕.๒ กลุ่มรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกตำแหน่งและอันดับให้เลื่อนตามผลการประเมิน ดังนี้

- ๑) ผลการประเมินระดับดีเด่น พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๕๐ - ๖.๐๐
- ๒) ผลการประเมินระดับดีมาก พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๐๐ - ๒.๔๙
- ๓) ผลการประเมินระดับดี พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๑.๕๐ - ๑.๙๙
- ๔) ผลการประเมินระดับพอใช้ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๑.๐๐ - ๑.๔๙
- ๕) ผลการประเมินระดับปรับปรุง พิจารณาไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

๖. เห็นชอบร่างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

เรื่องที่ ๔.๑๑

เรื่อง ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับย้ายและแต่งตั้งใหม่	หมายเหตุ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๖ ราย			
๑	นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหมื่นเพชร อนุสรณ์ค่ายวิชาลงกรณ์อุบลรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด	
๒	นางพรทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว	
๓	นายสุธี บุรณแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด	ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง ๓	
๔	นายไกรศักดิ์ นักร้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนลำภู	
๕	นายศุภชัย อาญา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรณราชลเขต	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัด	ตำแหน่งที่ได้รับย้ายและแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๖	นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวัว	ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ ๒๑๘	
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ราย			
๑	นางอัญชลี จันแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว	รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทะเลสองห้อง	

เรื่องที่ ๔.๑๒

เรื่อง ขออนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๒ ขออนุมัติการย้ายและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๒๕
ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
กรณีพิเศษ จำนวน ๓ ราย				
๑	นางสาววิมลรัตน์ งามอาจ บ้านนาพา /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๖๒๕๔	วัดหน้าเขา /พิปูน	คณิตศาสตร์
๒	นางสาวจรรุวรรณ สุวรรณพันธ์ สะพานมโนราห์ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๙๐๕	ตชด.บ้านไร่ยาว /บางขัน	วิทยาศาสตร์
๓	นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาศ บ้านพรุแซง /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๒๓๗๘	บ้านปลายคลองเพรง /ฉวาง	พลศึกษา
กรณีสับเปลี่ยน จำนวน ๒ ราย				
๔	นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย บ้านหนองหว้า (ขมายนุกูล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๒๗๔	วัดมะนาวหวาน /ช้างกลาง	คอมพิวเตอร์
๕	นางสาวจันทร์จิรา นวลนุ่ม วัดมะนาวหวาน /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๙๗๔๓	บ้านหนองหว้า (ขมายนุกูล) /ทุ่งสง	คณิตศาสตร์

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
ประถมศึกษา จำนวน ๒ ราย				
๖	นางสาวศรอนงค์ หนูเนตร วัดอินทการาม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๖๕๗๒	วัดมะเฟือง /ฉวาง	
๗	นางสาวอภิสรารัก สีสโสมิต บ้านห้วยพูน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๘๗๓๒	บ้านนาตาเสา /บางขัน	
ปฐมวัย จำนวน ๒๐ ราย				
๘	นางสาวชัญญา แซ่อ้อย บ้านโนไร่ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๔๗๓	บ้านวังหิน /ทุ่งใหญ่	
๙	นางสาวธัญมกล แสงมณี วัดบางก้ายาน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๖๒๑๗	วัดควนกอ /ถ้ำพรณรา	
๑๐	นางกุลวดี ศรีสุธรรม วัดสว่างอารมณ์ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๕๙๘๕	วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	
๑๑	นางทิพวรรณ พนาลี วัดลำนาว /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๑๐๗๗๗	บ้านปากน้ำ /ฉวาง	
๑๒	นางปณิตา ไชยเพชร เจริญรัชต์ภาคย์ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๖๑๙๕	วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	
๑๓	นางสาวชนิตา บุญจันทร์ วัดโกศาวาส /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๘๕๔๐ (ว่างต่อเนื่อง)	เจริญรัชต์ภาคย์ /บางขัน	
๑๔	นางสาวพรพิมล เพ็ชรเกิด วัดศรีสุวรรณ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๕๖๙๗	วัดศิลาราย /ทุ่งสง	
๑๕	นางสาวสุพัตรา ผ่องราศี วัดเนินเขาดิน /สพป.ระยอง เขต ๒	๒๐๗๗	วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา /ทุ่งสง	
๑๖	นางสาวธัญลักษณ์ รักษาวงศ์ บ้านบางเปี้ย /สพป.น่าน เขต ๑	๒๒๒๗	วัดหาดสูง /ฉวาง	
๑๗	นางสาวธัญรัตน์ ชัดติยะวรรณ อนุบาลหนองบัว (เทพพิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ เขต ๓	๕๖๐๙	สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง /ทุ่งสง	
๑๘	นางสาวญาณิศา ลิมวงศ์ บ้านสี่แยกสามัคคี /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๙๓๙๒	วัดทุ่งนาใหม่ /พิปูน	
๑๙	นางศุภิดา บุญไกร วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๑๘๙ (ว่างต่อเนื่อง)	วัดลำนาว /บางขัน	
๒๐	นางสาวยุรนาถ พ่วงพรม อานันท์ /สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒	๙๑๒๕	ไทยรัฐวิทยา ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) / บางขัน	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
๒๑	นางสาววิลดา โชติทอง บ้านวังยาว /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๘๐๕๓	บ้านเขาดาว /ทุ่งสง	
๒๒	นางสาวสุกัญญา จันทรมาศ บ้านวังชน /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๑๖๖๖ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านวังยาว /ทุ่งสง	
๒๓	นางสาวศิริพร บุญฤทธิ์ วัดศรีวังการาม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๑๗๙๑ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านวังชน /ทุ่งสง	
๒๔	นางกัญญาณัฐ อินทร์ทอง วัดห้วยปลอึง /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔	๕๖๐๑	บ้านสวน /บางขัน	
๒๕	นางสาวนฤมล รัตนสุภา บ้านควนประชาสรรค์ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๑๐๑	วัดหลักช้าง /ช้างกลาง	
๒๖	นางสาวจิราภรณ์ สัจบุตร วัดนาราเจริญสุข /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๖๒๕๐	บ้านหนองคล้า ทุ่งใหญ่	
๒๗	นางสาวกิตติวรรณ จันทรประสิทธิ์ บ้านไทรงาม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๒๓๔๙	บ้านควน /ฉวาง	
ภาษาไทย จำนวน ๑๕ ราย				
๒๘	นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์ วัดเจริญร่มเมือง /สพป.ตรัง เขต ๒	๒๔๖๒	วัดหลักช้าง /ช้างกลาง	
๒๙	นางสาวปรัชญา รัตนคช ชุมชนวัดปากตรัง /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๒๐๕๐	บ้านหนองเจ /บางขัน	
๓๐	นายสันติสุข บุญชู วัดสมัยสุวรรณ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๕๑๒๐	บ้านวังยวน /ทุ่งสง	
๓๑	นางสาวพรติมา แก้วอ่อน วัดสามง่าม /สพป.นครปฐม เขต ๑	๑๙๔๖	วัดควนสูง /ฉวาง	
๓๒	นางสาวแอนนา ปลอดภัย บ้านบางใหญ่สินปุน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๑๙๙๖	บ้านนาพา /ถ้ำพรรณรา	
๓๓	นายเรืองนาม อ่อนแก้ว บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา /สพป.สตูล	๕๑๐๐	วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา /ทุ่งสง	
๓๔	นางสาวอัจฉิมา อ่อนจิตต์ บ้านเกาะมุกด์ /สพป.ตรัง เขต ๒	๕๖๐๗	บ้านนิคมวังหิน /บางขัน	
๓๕	นางสาวสุภาภรณ์ ขอบผล วัดธัญญาราม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๘๕๙๒	เจริญรัชต์ภาคย์ /บางขัน	
๓๔	นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิชัย บ้านบางใหญ่สินปุน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๘๙๐๓	บ้านนาโพธิ์ /นาบอน	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
๓๗	นางอรรวรรณ นราอาจ วัดเกาะสระ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๙๔๗	บ้านทะเลสองห้อง /ทุ่งใหญ่	
๓๘	นางลักษณารี พิทักษ์วงศ์ ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๓๘๑๙	ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพ ที่ ๒๑๘ /พิปูน	
๓๙	นางพิมพ์วิไล เพ็ญ บ้านม่วงลิบ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๑๐๗๗๘	บ้านปากน้ำ /ฉวาง	
๔๐	นางสาวเกศกนก สุวรรณอารมณ์ ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๕๖๑๗	บ้านนิคมวังหิน /บางขัน	
๔๑	นางสาวทิพย์เกษร อินทรจงจิตร บ้านหมาก /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๕๓๓๒	บ้านบ่อปลา /ทุ่งใหญ่	
๔๒	นางสาวสกาเวเดือน แหวนเพชร บ้านปากพรุ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	๑๓๓๖๗๕	บ้านพอโกบ /ทุ่งใหญ่	
คณิตศาสตร์ จำนวน ๒๑ ราย				
๔๓	นายนนทวัฒน์ สุขจันทร์ บ้านไส้สาน /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๕๐๓	บ้านหนองหว้า (ขมายนุกูล) /ทุ่งสง	
๔๔	นางสาวคณิตศา ศรีสุกใส นิคมสงเคราะห์ /สพป.ระนอง	๕๕๒๙	บ้านวังหิน /ทุ่งใหญ่	
๔๕	นางสาวสุดารัตน์ สุดชู วัดบุญชริการาม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๗๘๔๗๒	สังวาลย์วิท ๗ /บางขัน	
๔๖	นางสาวกนกอร แร่ทอง วัดบางใหญ่ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑	๕๖๕๕	วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา /ทุ่งสง	
๔๗	นายธำปนพงศ์ พันธุ์วงศ์ วัดเพ็งประดิษฐาราม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๙๗๘๖	วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	
๔๘	นางสาวพัชราภรณ์ พรหมเดชะ บ้านปึงหวาน /สพป.ชุมพร เขต ๒	๕๒๗๖	บ้านปลายคลองเพรง /ฉวาง	
๔๙	นางสาวชวัลณัฐ เจริญรูป ราษฎร์ร่วมสามัคคี /สพป.นครสวรรค์ เขต ๒	๖๐๙๙๖	วัดศิลาราย /ทุ่งสง	
๕๐	นายพงศ์พันธ์ พฤกษ์ศรี บ้านสำนัก /สพป.ระนอง	๕๔๐๘	บ้านกรงหยันใต้ /ทุ่งใหญ่	
๕๑	นางธัญมน เวชศาสตร์ บ้านบางไทร /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑	๑๐๑๕๒	บ้านหนองเจ /บางขัน	
๕๒	นางสาวสุพรรณษา แป้นแก้ว อนุบาลบ้านด่าน /สพป.ระนอง	๔๕๗๘	ชุมชนบ้านสี่แยก /นาบอน	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
๕๓	นายเจษฎา แป้นแก้ว หาดส้มแป้น /สพป.ระนอง	๖๖๐๖๘	บ้านทุ่งกรวด /ทุ่งใหญ่	
๕๔	นางสาวอริญญา บัวสกัด บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๒๐๒๓ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านนาพา /ถ้าพรธรรมา	
๕๕	นางภัทรกานต์ เมฆหมอก วัดมิ่งคลาราม /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๔๗๑	บ้านกุยเหนือ /ข้างกลาง	
๕๖	นางสาวปัทมาภรณ์ หนูเดช บ้านคลองพระยา /สพป.กระบี่	๑๒๒๗๙๗	วัดมะปรางงาม /ฉวาง	
๕๗	นางสาวพรรณพร สุขเกษม บ้านบางเนียง /สพป.พังงา	๕๕๙๒	สมสรร /บางขัน	
๕๘	นางสาวชุลีรัตน์ ชูประสูตร บ้านไสท่อน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๕๑๔๖	บ้านจำปา /ทุ่งสง	
๕๙	นางสาวอัยลดา ทองคำ บ้านหน้าเขา /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๕๔๔๗	บ้านนาพรุ /ทุ่งสง	
๖๐	นางสาวพิชญา เหล่ารักวิทย์ บ้านบางด้วน /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	๕๔๓๘ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านไสสำน /ทุ่งสง	
๖๑	นางสาวกนกพร รियाพันธ์ บ้านดอนหลวง /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๖๒๔๓	วัดมิ่งคลาราม /พิปูน	
๖๒	นายบุญฤทธิ์ ม่วงทอง บ้านเมรัย /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๖๐๙๗	บ้านควนตม /ข้างกลาง	
๖๓	นางสาววิภาณี ทองแดง สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ / สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง	๙๐๒๕ (ว่างต่อเนื่อง)	วัดมิ่งคลาราม /พิปูน	
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ ราย				
๖๔	นางสาวกรรณิกา ชุนรัง บ้านหนองคล้า /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๓๙๑	วัดเขากลาย /ทุ่งสง	
๖๕	นางศิริญญา พัวพันธ์ บ้านบ่อมอง /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๑๘๘๒ (ว่างต่อเนื่อง)	สะพานนางมโนราห์ /ทุ่งใหญ่	
๖๖	นางเรวดี สุขชุม บ้านบางค้ำคว /สพป.ตรัง เขต ๒	๕๗๖๗	บ้านวังยวน /ทุ่งสง	
๖๗	นางสาวอลิษา ช่วยชีพ นิคมสงเคราะห์ /สพป.ระนอง	๗๙๓๖๔	สังวาลย์วิท ๗ /บางขัน	
๖๘	นางสาวชัชฌิมพร โชติพันธ์ วัดคีรีวิหาร /สพป.ตรัง เขต ๒	๕๔๗๑ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านบ่อมอง /ทุ่งสง	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่เข้ารับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
๖๙	นายพชรพล สุพรรณ บ้านหาดจิก /สพป.ระนอง	๘๑๔๐	บ้านคลองเสาเหนือ /บางขัน	
๗๐	นางสาวนิสาชล ชูรินทร์ บ้านเกาะเต่า /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๖๒๕๑ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านหนองคล้า /ทุ่งใหญ่	
๗๑	นางทิพวรรณ นาคินทร์ วัดโคกเมรุ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๓๑๘	บ้านกุยเหนือ /ข้างกลาง	
๗๒	นางสาวสุธิดา รักษามั่น บ้านช่องช้าง /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๖๘๑๘	องค์การสวนยาง ๓ /ทุ่งใหญ่	
๗๓	นางสาวพรพิดา แสงรักษ์ บ้านต้นยวน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๖๖๒๕๕	องค์การสวนยาง ๒ /ทุ่งใหญ่	
๗๔	นางสาวอัจฉิมา โกมล บ้านหนองห้วยผาก /สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑	๕๙๒๕	บ้านบางปรน /ทุ่งใหญ่	
๗๕	นายณัฐวัชร โปณะทอง วัดแหลมไผ่ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๑๐๖๗๓	ชุมชนบ้านปากเสียว /พิปูน	
๗๖	นางสาวสุนิศา ชุมณี บ้านสวนหลวง /สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑	๖๓๐๗ (ว่างต่อเนื่อง)	วัดโคกเมรุ /ฉวาง	
๗๗	นางสาวสุชานุช ไหมละเอียด ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) /สพป.พังงา	๙๗๑๘	วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา /ทุ่งสง	
สังคมศึกษา จำนวน ๑๔ ราย				
๗๘	นางสาวจิตานันท์ สุวรรณศรี บ้านปลายเส /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๓๗๖	ชุมชนบ้านนาวา /ข้างกลาง	
๗๙	นางจารีย์ เลื่อนแก้ว บ้านถ้ำตลอด /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๕๗๕๑	บ้านจำปา /ทุ่งสง	
๘๐	นางสาวชนภรณ์ ชัยฉิม บ้านบางหิน /สพป.ระนอง	๑๔๑๐	บ้านบ่อปลา /ทุ่งใหญ่	
๘๑	นายปิยะณัฐ สารา บ้านท่าทุ่งนา /สพป.กาจนบุรี เขต ๓	๙๖๓๐	วัดมุขธาราม /ถ้ำพรรณรา	
๘๒	นายเกรียงศักดิ์ บุรพา บ้านบางใหญ่ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๕๑๙๗	ราชเวชพิศาล /ทุ่งใหญ่	
๘๓	นางสาววารุณี ทองคำชุม วัดหนองขาม /สพป.ชลบุรี เขต ๓	๖๔๙๓๙	บ้านปากแพรก /บางขัน	
๘๔	นายเพิ่มศักดิ์ จำลอง วัดศิวาราม /สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑	๕๕๖๙ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านถ้ำตลอด /ทุ่งสง	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
๘๕	นายคุณากรณ์ ทองเนื้อสุข วัดป่าระกำ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	๕๓๘๘	บ้านคลองสาย /ฉวาง	
๘๖	นางสาวสุดารัตน์ ช่วยเกิด นาคเดือนสุรณี /สพป.สมุทรปราการ เขต ๑	๕๕๖๕	วัดนางเอื้อย /พิปูน	
๘๗	นางสาวอรอุมา เกลี้ยงกลม คอนสารวิทยาคม /สพม.ชัยภูมิ	๒๒๔๖	วัดควนसान /ข้างกลาง	
๘๘	นางสาวชุตินันท์ รัตนมณี บ้านทุ่งกรวด /สพป.ชลบุรี เขต ๓	๙๔๐๑	ชุมชนบ้านปากเสียว / พิปูน	
๘๙	นายธนพล ระเบียบศรี แจรงวอนวิทยา /สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑	๖๐๐๘	บ้านนาท่อม /ทุ่งใหญ่	
๙๐	นางสาวลักษณ์ สุทธิเจริญ สำหรับคนพิการของ จ.นครศรีธรรมราช / การศึกษาพิเศษ	๙๐๐๗	วัดโคกเมรุ /ฉวาง	
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ ราย				
๙๑	นางสาวศศิธร ชุมคง บ้านห้วยสาร /สพป.กระบี่	๑๐๑๖๔	บ้านปากแพรก /บางขัน	
๙๒	นางกวิสรา รัตนบุรี วัดธรรมเมตต์จ /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๗๘๔๘๗	บ้านหนองหว้า (ขมายนุกูล) /ทุ่งสง	
๙๓	นางสาวดาวรัชดา ทิพย์เสภา อนุบาลวัดเขาประดิษฐ์ / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๙๓๘๒	โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย /บางขัน	
๙๔	นางสาวจิรานันท์ พชนะโชติ บ้านนา /สพป.ระนอง	๕๗๐๑	บ้านหนองยาง /นาบอน	
๙๕	นางนาภาศิริ สิทธิดำรง วัดกะเปียด /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๒๐๖๒	วัดควนसान /ข้างกลาง	
๙๖	นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีทรัพย์ คลองหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๑๐๘๘๐๘	บ้านคลองงา /ข้างกลาง	
๙๗	นางสาวพุดิตา เผือกเจริญ บ้านโตนยาง /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๑๐๔๘๒	วัดธรรมเมตต์จ /ทุ่งสง	
๙๘	นางสาวสินีนากู รัตนพันธ์ บ้านบางพระ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๕๐๑๙ ว่างต่อเนือง)	วัดธรรมเมตต์จ /ทุ่งสง	
๙๙	นางสาวศศิกานต์ สังข์ศรีอินทร์ วัดดอนรักษา /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	๖๑๒๑	วัดขนาน /ทุ่งใหญ่	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
๑๐๐	นางอัษฎาวรรณ รัชยา บ้านวังใส /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	๘๙๗๐	วัดโบราณาราม /พิปูน	
๑๐๑	นางสาววนิดา อินทอง ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๖๐๗๐	บ้านวังหิน /ทุ่งใหญ่	
๑๐๒	นางพิมพ์ิศา สุริยะ วัดดอนพยอม /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๑๐๖๘๒	บ้านนิคมวังหิน /บางขัน	
๑๐๓	นางสาวปิยะพร ศรีสุกใส บ้านถ้ำโกบ /สพป.กระบี่	๕๑๓๕ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านนาท่อม /ทุ่งใหญ่	
๑๐๔	นางสาวกรรณก พรหมรักษา ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ /การศึกษาพิเศษ	๑๐๑๑๕	บ้านนาพา /ถ้ำพรรณรา	
๑๐๕	นางนฤมล บุญครบ วัดเหมืองประชาราม /สพป.พังงา	๒๓๖๔	สังวาลย์วิท ๗ /บางขัน	
๑๐๖	นางสาวธัญญรัตน์ ฤทธิธูตม์ บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๒๒๔๓	บ้านคลองปึก /ข้างกลาง	
๑๐๗	นายณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง วัดวังฆ้อง /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	๕๕๕๐	บ้านน้ำตก /ทุ่งสง	
๑๐๘	นายณัฐพล ริกการ บ้านต้นปลง /สพป.ตรัง เขต ๒	๕๐๗๓	บ้านคลองตูก /ทุ่งสง	
๑๐๙	นายชินวุฒิ ช้างกลาง บ้านนาท่อม /สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๖๑๘๒ (ว่างต่อเนื่อง)	คลองหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ / ทุ่งใหญ่	
๑๑๐	นางสาวอารีญา ยศศักดิ์ บ้านเขาปีหลาย /สพป.พังงา	๑๘๑	บ้านคลองเสาเหนือ /บางขัน	
พลศึกษา จำนวน ๔ ราย				
๑๑๑	นายสาธิต พูนสวัสดิ์ วัดหนองขาม /สพป.ชลบุรี เขต ๓	๗๐๖๔๖	ตชด.ข้างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ /บางขัน	
๑๑๒	นางสาวพรศิริ ศิริแก้ว บ้านป่าไม้พระฉาย /สพป.สระบุรี เขต ๑	๑๐๑๗๗๓	บ้านน้ำพุ /ทุ่งสง	
๑๑๓	นายกิจติศักดิ์ สวัสดิ์โกมล วัดเหมืองประชาราม /สพป.พังงา	๒๐๖๘	บ้านทอนวังปราง /ฉวาง	
๑๑๔	นายธรรมรัตน์ จริตงาม บ้านเขานาโน /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	๕๕๘๔๓	เจริญรัชต์ภาคย์ /บางขัน	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง		หมายเหตุ
		ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน/อำเภอ	
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ราย				
๑๑๕	นางสาวชฎาพร เนาวพันธ์ บ้านเกาะเต่า /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๕๗๔๙๗	บ้านควนลำภู /ทุ่งใหญ่	
๑๑๖	นางทิพย์สุดา จาราสภิต ชุมชนบ้านทุ่ง /สพป.กระบี่	๕๙๑๔	บ้านไร่มุสลิม /ทุ่งใหญ่	
๑๑๗	นางกานดา แก้วสุวรรณ นิคมพัฒนาฝั่ง๔๒ /สพป.สตูล	๒๓๖๓	บ้านไสยาสน์ /บางขัน	
๑๑๘	นางสาววิลาสินี จันทรชุม องค์การสวนยาง ๓ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	๗๙๒๖๒	วัดธรรมเผด็จ /ทุ่งสง	
๑๑๙	นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ วัดน้ำรอบ (ลานสกา) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑	๕๖๕๐	วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	
๑๒๐	ว่าที่ รต.หญิง วรณนิสา แก้วดำ ดอนสารวิทยาคม /สพม.ชัยภูมิ	๓๙๒๒ (ว่างต่อเนื่อง)	องค์การสวนยาง ๓ /ทุ่งใหญ่	
๑๒๑	นางสิริกุล บุญสนอง ปู้ด้างศึกษาลัย /สพม.ชัยภูมิ	๑๐๗๘๙	วัดมะปรางงาม /ฉวาง	
๑๒๒	นางสาวทิตต์อรุณ พุ่มพวง วัดเปรมประชากร /สพป.ปทุมธานี เขต ๑	๖๐๖๔	บ้านหนองหว้า (ขมายนุกูล) / ทุ่งสง	
๑๒๓	นายขวัญชัย ศรีเจ้า วัดสว่างอารมณ์ /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๖๒๐๑	บ้านน้ำพุ /ทุ่งสง	
๑๒๔	นายจรศักดิ์ จันทรสว่าง วัดท่าไทร(ติดถนนุเคราะห์) / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	๙๘๐๐	วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	
๑๒๕	นางสาวศิริรัตน์ คงแก้ว ย่านดินแดง /สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	๑๙๘๔ (ว่างต่อเนื่อง)	บ้านปลายเส /ถ้าพรรณรา	